

CHỈ THỊ

Về thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng, Quân sự địa phương năm 2017.

Năm 2016, các cấp, các ngành và lực lượng vũ trang (LLVT) thành phố đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện và hoàn thành toàn diện nhiệm vụ Quốc phòng, Quân sự địa phương (QP, QSĐP), có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc như: tổ chức thành công cuộc diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) thành phố Nam Định năm 2016; phúc tra 3 lực lượng các phường, xã, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp; công tác tuyển, chọn, gọi thanh niên nhập ngũ bảo đảm 100% chỉ tiêu, công bằng, đúng luật; huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị; bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh (QP-AN); giải quyết chế độ, chính sách cho các đối tượng; chỉ đạo tổ chức diễn tập phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn... LLVT thành phố luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, sẵn sàng chiến đấu cao, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Tuy nhiên, trong thực hiện nhiệm vụ còn bộc lộ một số hạn chế đó là: công tác tuyên truyền về kết quả công tác QP, QSĐP và hoạt động của LLVT có thời điểm chưa kịp thời, nhay bén, việc đầu tư xây dựng các công trình chiến đấu trong KVPT chưa được triển khai thực hiện. Năng lực, trách nhiệm của số ít cán bộ quân sự cơ sở trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ QP, QSĐP còn hạn chế; xử lý vi phạm Luật nghĩa vụ quân sự chưa kiên quyết, triệt để.

Năm 2017, trước tình hình thế giới, khu vực và Biển Đông tiếp tục diễn biến phức tạp, khó dự đoán; các thế lực thù địch tiếp tục đẩy mạnh chiến lược “Diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ. Trên địa bàn thành phố, bên cạnh sự ổn định về chính trị, việc phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội gắn với QP-AN nhưng cũng còn có những khó khăn thách thức. Tình hình trên đặt ra những yêu cầu mới trong công tác QP, QSĐP của thành phố.

Thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 15/12/2016 của Ban Thường vụ Thành ủy về nhiệm vụ QP, QSĐP năm 2017, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu thủ trưởng các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các phường, xã thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

1. Tiếp tục quán triệt và thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW ngày 25/10/2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, Nghị định số 02/2016/NĐ-CP ngày 05/01/2016 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 152/2007/NĐ-CP về khu vực phòng thủ, Kết luận số 41-KL/TW ngày 31/3/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TW ngày 05/10/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khóa IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực

lượng Dân quân tự vệ và lực lượng Dự bị động viên trong tình hình mới. Tăng cường hiệu quả quản lý Nhà nước về quốc phòng của các cấp, các ngành, tích cực xây dựng LLVT nhân dân vững mạnh, xây dựng KVPT thành phố ngày càng vững chắc. Nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của LLVT, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

2. Tổ chức tốt các hoạt động tiến tới kỷ niệm và Lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống LLVT thành phố (10/5/1947-10/5/2017); hoàn thành biên soạn, xuất bản cuốn lịch sử LLVT thành phố giai đoạn 1947-2017.

3. Kiện toàn và phát huy hiệu quả hoạt động của Hội đồng giáo dục QP-AN các cấp. Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho cán bộ, đảng viên, chức sắc, chức việc tôn giáo, người có uy tín cao trong cộng đồng, dòng họ và học sinh, sinh viên.

4. Quán triệt, tuyên truyền và thực hiện nghiêm Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015, Pháp lệnh về lực lượng Dự bị động viên, Thông tư số 140/2015/TT-BQP ngày 16/12/2015 của Bộ Quốc phòng về quy định tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, Kết luận số 22-KL/TU ngày 16/4/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “*Giải pháp thực hiện nghiêm Luật Nghĩa vụ quân sự*”. Làm tốt công tác đăng ký, quản lý nam công dân tuổi 17, nguồn thanh niên sẵn sàng nhập ngũ, lực lượng Dân quân tự vệ, Dự bị động viên, phương tiện kỹ thuật nền kinh tế quốc dân; hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân bảo đảm công khai, dân chủ, công bằng, đúng Luật; xử lý nghiêm các trường hợp chống, trốn, không thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự theo Nghị định số 120/2013/NĐ-CP ngày 09/10/2013 của Chính phủ; kết quả công tác tuyển quân tiếp tục là tiêu chí đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ chính trị của các đơn vị.

5. LLVT thành phố duy trì nghiêm chế độ thường trực sẵn sàng chiến đấu, tập trung trong thời gian diễn ra các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, dân tộc, quân đội. Rà soát, điều chỉnh, bổ sung hệ thống văn kiện tác chiến phòng thủ phù hợp với quy hoạch KVPT, các công trình Quốc phòng gắn với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kết hợp chặt chẽ giữa củng cố QP-AN với phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Cơ quan Quân sự, Công an các cấp phối hợp thực hiện nghiêm Nghị định số 77/2010/NĐ-CP ngày 12/7/2010 của Chính phủ về phối hợp giữa Bộ công an và Bộ quốc phòng; Nghị định số 133/2015/NĐ-CP ngày 28/12/2015 của Chính phủ quy định việc phối hợp của Dân quân tự vệ với các lực lượng trong hoạt động bảo vệ biên giới, biên đảo; bảo vệ an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở cơ sở; bảo vệ và phòng, chống cháy rừng.

6. Huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị, phổ biến giáo dục pháp luật cho LLVT thành phố. Nâng cao chất lượng diễn tập chỉ huy - cơ quan một bên, một cấp trên bản đồ của Ban CHQS thành phố; chỉ đạo các phường Vị Xuyên, Vị Hoàng, Cửa Nam, xã Nam Phong, Nam Vân diễn tập chiến đấu phòng thủ; phường Trường Thi diễn tập phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn bảo đảm tuyệt đối an toàn, tiết kiệm, đạt hiệu quả thiết thực.

7. Duy trì hoạt động của Hội đồng cung cấp các cấp, Ban Chỉ đạo công tác Phòng không nhân dân thành phố; tổ (đội) chuyên môn Phòng không nhân dân các

phường, xã hoạt động có nền nếp. Quản lý chặt chẽ các công trình quốc phòng, khu quân sự; phối hợp thu gom, xử lý vũ khí, vật liệu nổ tồn sót sau chiến tranh. Hoàn thiện thi công và đưa vào sử dụng Sở chỉ huy Ban CHQS thành phố, củng cố kho vũ khí đạn Lộc Hòa, các trận địa trực sẵn sàng chiến đấu phòng không đúng quy định.

8. Tập trung xây dựng LLVT thành phố vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Tiếp tục thực hiện các chế độ chính sách của Đảng, Nhà nước đối với các đối tượng tham gia các cuộc kháng chiến; chính sách hậu phương Quân đội; phong trào "Đền ơn đáp nghĩa". Tiếp tục thực hiện Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về "Một số chế độ chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế", Quyết định số 1237/QĐ-TTg ngày 27/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

9. Tăng cường công tác kiểm tra việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ QP, QSDP và công tác quản lý Nhà nước về quốc phòng; kịp thời xử lý, chấn chỉnh những sai phạm theo quy định. Giao Ban CHQS thành phố tham mưu cho UBND thành phố làm tốt công tác chuẩn bị, phục vụ thanh tra công tác quản lý nhà nước về quốc phòng; hướng dẫn, giúp Công ty cổ phần bia NaDa làm tốt công tác chuẩn bị, phục vụ thanh tra công tác quốc phòng.

Giao Ban CHQS thành phố phối hợp với Văn phòng HĐND-UBND thành phố hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện chỉ thị này và tổng hợp báo cáo kết quả về UBND thành phố. /

Nơi nhận:

- UBND tỉnh ND;
- Bộ CHQS tỉnh ND;
- TT Thành ủy;
- TT HĐND-UBND TP;
- Các phòng, ban, ngành có liên quan;
- UBND các phường, xã; đơn vị tự vệ TP;
- Lưu: VT, NC; N160b.



Lê Quốc Chính